

**PHÁT BIỂU CỦA GIÁO SƯ LÊ QUÝ AN, PHÓ CHỦ NHIỆM  
ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC,  
NHÂN «NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI», 23/III/1987**

Trước hết, nhân «Ngày Khí tượng thế giới 23/III», thay mặt Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, xin gửi đến các đồng chí và các bạn, đặc biệt những người hoạt động trong lĩnh vực khí tượng thủy văn lời chào mừng nhiệt liệt nhất.

Bằng hoạt động kỷ niệm của mình, hàng năm Tổ chức Khí tượng thế giới đã đưa ra những chủ đề thiết thực phù hợp với xu thế phát triển và tiến bộ của con người trên toàn hành tinh chúng ta. Chính vì thế, Tổ chức Khí tượng thế giới đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ của các nước thành viên nói chung và của Cộng hòa XHCN Việt Nam nói riêng.

Năm nay chủ đề «Khí tượng thủy văn — một kiểu mẫu của sự hợp tác quốc tế» đã bao hàm nội dung rộng lớn, mang nhiều ý nghĩa và có quan hệ với đời sống xã hội, đến quá trình phát triển của tất cả các dân tộc, các quốc gia trên trái đất chúng ta. Hợp tác quốc tế là một yếu tố quan trọng để các dân tộc hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau, cùng tồn tại và phát triển, góp phần vào việc bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, ngăn ngừa thảm họa hạt nhân.

Như phát biểu của đồng chí Trần Văn An, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nêu, các quá trình KTTV diễn ra trong quy mô rộng lớn, không giới hạn chỉ ở một quốc gia. Các quá trình tự nhiên này có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội của loài người. Việc hiểu biết, nắm quy luật của chúng ở diện rộng nhằm mục đích dự báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, phòng tránh thiên tai; khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên khí hậu phục vụ sản xuất; kiểm soát và bảo vệ môi trường là yêu cầu tự nhiên và thực tế. Chính vì vậy, hợp tác quốc tế trong việc trao đổi thông tin về KTTV là yêu cầu cần thiết và khách quan. Việc hợp tác trong lĩnh vực KTTV vừa mang tính tự nguyện nhân đạo, vừa mang tính nghĩa vụ trách nhiệm. Ở đây, các nước có trình độ thấp hơn nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật, thông tin... để kịp hòa với mạng lưới chung của thế giới. Ngược lại, các nước này lại có trách nhiệm đóng góp thông tin về các điều kiện KTTV của nước mình cho các nước khác, thông qua Tổ chức Khí tượng thế giới, phục vụ các mục tiêu chung như trên đã được đề cập tới.

Vừa qua, Hội nghị liên khu vực về tài nguyên nước do LHQ tổ chức tại Niuóc có đưa ra những kết luận, trong đó nhấn mạnh tới việc khuyến cáo các nước trong cộng đồng quốc tế hãy tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, giúp đỡ lẫn nhau, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quan trắc về KTTV, áp dụng những thành tựu hiện đại trong việc xử lý số liệu và dự báo.

Chúng ta vui mừng nhận thấy nước ta với sự cộng tác của các nước bạn, tổ chức OMM, PNUD và các tổ chức quốc tế khác đang nỗ lực theo phương hướng này.

Cùng với nền khoa học kỹ thuật của Việt Nam, ngày nay, khoa học KTTV của ta đã xây dựng được mối quan hệ rộng với nhiều quốc gia, nhiều tổ chức quốc tế và nhiều nhà khoa học trên thế giới. Việc hợp tác với Liên Xô, Lào, Campuchia, với các nước XHCN, các tổ chức quốc tế và các nước khác ngày càng mở rộng và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên ngành KTTV Việt Nam hãy còn đang ở mức độ hạn chế về kỹ thuật. Để có thể hòa được với mạng lưới chung của thế giới, ngoài nỗ lực riêng của Việt Nam, Việt Nam cũng rất cần sự giúp đỡ của Liên Xô, của OMM, PNUD, các tổ chức và các nước khác, nhất là sự giúp đỡ về kỹ thuật, nâng các trạm KTTV lên mức trung bình của thế giới, tạo điều kiện để ngành KTTV Việt Nam đóng góp nghĩa vụ quốc tế của mình.

Mặt khác, để nâng cao hiệu quả, tiếp nhận một cách nhanh gọn và sớm phát huy tác dụng của sự hỗ trợ từ bên ngoài, Tổng cục KTTV cũng cần chủ động hơn trong việc phối hợp với các ngành và các cơ quan chức năng của Nhà nước để đưa việc trên vào kế hoạch chung của Nhà nước.

Ngày nay, vai trò quan trọng của ngành KTTV ngày càng được củng cố trong nền kinh tế quốc dân. Việc hợp tác, liên kết và phục vụ giữa ngành KTTV với các ngành và các địa phương trong cả nước là nhân tố quan trọng để duy trì và phát triển bản thân ngành KTTV. Quan hệ này rất cần thiết. Ảnh hưởng và quan hệ giữa ngành KTTV và các ngành khác sẽ được trình bày trong các tham luận của Bộ Nông nghiệp và Bộ Thủy lợi. Chúng tôi cho rằng việc phục vụ của ngành KTTV đối với các ngành kinh tế quốc dân khác thông qua ký kết hợp đồng mà các cơ quan của Tổng cục đã tiến hành là một hình thức có tác dụng tốt vì nó góp phần nâng cao trách nhiệm của ngành KTTV, chất lượng và hiệu quả của công tác phục vụ.

Ủy ban KHKT Nhà nước ủng hộ và đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Tổng cục KTTV trong liên kết phục vụ các ngành KTQD, trong việc xây dựng và giải quyết các hướng nghiên cứu khoa học có các mục tiêu thiết thực, góp phần tham gia thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng đã xác định.

Trong tình hình kinh tế xã hội hiện nay của đất nước, hợp tác quốc tế và hợp tác liên ngành là những biện pháp tích cực, góp phần giải quyết những nhiệm vụ kinh tế, chính trị và xã hội. Trên thế giới, việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia và các dân tộc là xu thế tất yếu và tiến bộ của loài người. Chúng ta đánh giá cao những nỗ lực của Liên Xô trong việc đấu tranh cho hòa bình, giải trừ quân bị và chống nguy cơ của chiến tranh hạt nhân, đánh giá cao các hoạt động tiến bộ vì hòa bình, hữu nghị và phát triển của các tổ chức quốc tế, các nước tiến bộ trên toàn thế giới.

Một lần nữa, tôi xin hoan nghênh sáng kiến của Tổ chức Khí tượng thế giới đã đưa ra một chủ đề mang ý nghĩa rộng lớn để chúng ta bàn luận và hành động có hiệu quả hơn, vì mục đích nhân đạo và cao cả, là phục vụ cho cuộc sống, hòa bình và hạnh phúc của con người.